

(สำเนา)

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

สมัยประชุมสามัญที่ 2/2561

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายจักรภัทร ประสพสงค์	สมาชิก สท.เขต 1	จักรภัทร ประสพสงค์	
2	นายทวิช สุวรรณทামী	ประธานสภาฯ	ทวิช สุวรรณทামী	
3	นางชริวรรณ คำแก้ว	สมาชิก สท.เขต 1	ชริวรรณ คำแก้ว	
4	นายเกรียงไกร แสงเพชร	สมาชิก สท.เขต 1	เกรียงไกร แสงเพชร	
5	สิบเอกสมควร บุญยะศิลป์	สมาชิก สท.เขต 2	สมควร บุญยะศิลป์	
6	นางสมศรี มงคลคลี	รองประธานสภาฯ	สมศรี มงคลคลี	
7	นางรุจิเรข สายบุญเลิศ	สมาชิก สท.เขต 2	รุจิเรข สายบุญเลิศ	
8	นายบุญธรรม จันต๊ะคำ	สมาชิก สท.เขต 2	บุญธรรม จันต๊ะคำ	
9	นางพรรณี จันทิมา	สมาชิก สท.เขต 2	พรรณี จันทิมา	

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายอำโพน อโนราช	นายกเทศมนตรีฯ	อำโพน อโนราช	
2	นายจันทร์ กันทะสมบัติ	รองนายกเทศมนตรีฯ	จันทร์ กันทะสมบัติ	
3	นายปฐมรัตน์ จีรัง	รองนายกเทศมนตรีฯ	ปฐมรัตน์ จีรัง	
4	นายมานะ คูหา	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	มานะ คูหา	
5	นายช่วย โปธิ	ที่ปรึกษานายกฯ	ช่วย โปธิ	
6	ส.ต.ท.จอมชัย ทิพย์กมลเสน	เลขานุการสภาฯ	จอมชัย ทิพย์กมลเสน	
7	นายกรินทร์ อโนราช	หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างฯ	กรินทร์ อโนราช	
8	นายสุรพงษ์ ละฟู	ปลัดอำเภอขุนตาล	สุรพงษ์ ละฟู	
9	นางรัชฎารักษ์ เนตรนันทชัย	นักจัดการงานทั่วไป	รัชฎารักษ์ เนตรนันทชัย	
10	นายจิราณวัฒน์ เสี่ยงดั่ง	นิติกร	จิราณวัฒน์ เสี่ยงดั่ง	
11	นางสุภาพร เถารัตน์	เจ้าพนักงานธุรการ	สุภาพร เถารัตน์	
12	นางสาวกชพร หลักคำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กชพร หลักคำ	

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1

นายทวิช สุวรรณทำมี

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

-เนื่องจากเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝน จึงขอแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลประชาสัมพันธ์
การเฝ้าระวังเหตุอุทกภัยในพื้นที่ตำบลยางฮอม

หากมีเหตุการณ์อุทกภัย หรือวาตภัย ซึ่งจะต้องขอรับการช่วยเหลือ สามารถ
ประสานมายังเทศบาลตำบลยางฮอมในการพิจารณาช่วยเหลือได้

-แนะนำพนักงานจ้างราย นางสาวดารา ภูมะตัน ตำแหน่งผู้ช่วยงานบุคลากร
สังกัดสำนักปลัด

-รับทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2

นายทวิช สุวรรณทำมี

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 1/2561
วันที่ 8 มีนาคม 2561

-มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอม ท่านใดจะแก้ไขรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 1/2561
วันที่ 8 มีนาคม 2561 เพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอให้
เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม
ก่อนมีการลงมติ

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพย์กมลเสน

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

-ตรวจนับสมาชิกสภาแล้วที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

ครบองค์ประชุม

มติที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

สมัยประชุมสามัญที่ 1/2561วันที่ 8 มีนาคม 2561

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 9 เสียง/ไม่เห็นชอบ 0 เสียง/
งดออกเสียง - เสียง)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง กระทุ้งถาม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง ที่เสนอใหม่

นายทวิช สุวรรณทำมี

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

**5.1 เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
บ้านทุ่งศรีเกิด**

(ตามหนังสือโครงการชลประทานเชียงราย ที่ กษ 0311.09/424 ลงวันที่
1 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม
ระบบส่งน้ำบ้านทุ่งศรีเกิด โครงการชลประทานเชียงราย ซึ่งได้ดำเนินการ
ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3
ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

นายทวิช สุวรรณทำมี ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม	เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการต่อไป) -เนื่องจากการรับโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ มาอยู่ในความ ดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ประเภทอาคาร ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันด้านรายจ่าย ค่ากระแสไฟฟ้า และการซ่อมบำรุง ที่จะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อมก่อน รับโอน
ส.ต.ท.จอมชัย ทิพย์กมลเสน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม มติที่ประชุม	-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือ ไม่หากไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุมสภาเทศบาล ตำบลยางฮ่อม ก่อนมีการลงมติ -ตรวจนับสมาชิกสภาแล้วที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม ครบองค์ประชุม -มีมติเห็นชอบ การถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลยางฮ่อม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 9 เสียง / ไม่เห็นชอบ 0 เสียง / งดออกเสียง - เสียง)
ระเบียบวาระที่ 6 นายทวิช สุวรรณทำมี ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม	เรื่อง อื่นๆ -เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
นางสาวกชพร หลักคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	รอบเดือน เมษายน -ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการชี้แจง -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กำหนดให้มีการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ให้มีการรายงานผล 2 ครั้งต่อปี ในห้วงเดือนเมษายน และตุลาคม เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานตามแผนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา มีโครงการที่บรรลุในเทศบัญญัติ และได้ดำเนินการแล้วก็โครงการ 1.โครงการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) มีจำนวน 515 โครงการ 2.โครงการที่ตั้งตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ มีจำนวน 210 โครงการ และได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 71 โครงการ 3.โครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสม จำนวน 27 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

นายทวิช สุวรรณทำมี
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

-ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดละกั่ท่าน และในการประชุมของคณะกรรมการได้มีการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหรือไม่

นางสาวกชพร หลักคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-ในส่วนของข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ที่ได้ให้เพิ่มความเห็นเพิ่มเติมโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งไม่มีในครั้งแรก โดยได้ดำเนินการอนุมัติในระบบ E-Plan เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

นายทวิช สุวรรณทำมี
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

-รับทราบ

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลของสำนักงานชลประทานจังหวัด

เชียงราย (หนังสือโครงการชลประทานเชียงราย

ที่ ๐๓๑๑.๐๙/๔๙๔ ลงวันที่ - พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่องโครงการ

ชลประทานเชียงราย ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำเนาวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม เกี่ยวกับแผนงานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำบ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลยางฮ่อม ในประเด็นความต้องการของราษฎร และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อนำไปประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

-สืบเนื่องมาจากโครงการพัฒนาตอทยพญาพิภักดิ์ ในส่วนของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวซึ่งได้ดำเนินการแล้วนั้น ยังมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำสำหรับการใช้สอยจึงเป็นที่มาของการขอความเห็นของสภาเทศบาลตำบล

ยางฮ่อมในการก่อสร้างโครงการฯ เพราะพื้นที่ดำเนินการอยู่นอกเขตพื้นที่ซึ่งได้รับการอนุญาตจากวนอุทยานแห่งชาติ จำนวน ๒๐ ไร่และเพื่อให้ชลประทานเชียงรายได้เข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนแหล่งน้ำ โดยให้เทศบาลตำบลยางฮ่อมเป็นผู้เสนอปัญหาและความเดือนร้อนของประชาชนเสนอไปยังชลประทานเชียงรายเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปนั้น

-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง

นางรุจิเรข สายบุญเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม เขต 2

-สอบถามเกี่ยวกับจุดดำเนินการได้มีการกำหนดหรือสำรวจหรือยัง และหากมีการดำเนินการก่อสร้างจะมีผลกระทบต่อหมู่บ้านที่อยู่ปลายน้ำด้านล่างของภูเขาตอทยาวหรือไม่

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพย์กมลเสน
ปลัดเทศบาลตำบลยางฮ่อม

-ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาตอทยพญาพิภักดิ์ โดยมีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมในครั้งที่ผ่านมา คือการกำหนดพื้นที่ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรมชลประทาน ซึ่งจะต้องจัดการบริหารแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการหรือ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและสนับสนุนด้านการทำการเกษตรเมืองหนาวบนพื้นที่สูง เรื่องการบริหารจัดการน้ำจึงมีความจำเป็น ในส่วนของเทศบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการในบริเวณ โดยรอบของหมู่บ้านพญาพิภักดิ์ ซึ่งมีงบประมาณดำเนินการ ประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบพัฒนา

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยที่ผ่านมาได้ข้อยุติจากที่ประชุมว่าให้กรมป่าไม้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการเหล่านี้เอง แต่ทางกรมป่าไม้ไม่มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาต จึงต้องหารือกับอธิบดีกรมป่าไม้ ทำให้ต้องดำเนินการผ่านกระบวนการตามปกติ ดังนั้น โครงการที่อำเภอจะเสนอขอใช้งบประมาณของจังหวัด จึงมีประเด็นการหารือ 2 ประเด็นคือ

1. ให้นายอำเภอหารือในการพิจารณาโอนโครงการต่าง ๆ ไปอยู่ในพื้นที่ 20 ไร่ ในส่วนที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจากกรมป่าไม้แล้ว
2. ให้กองทัพหรือการขยายพื้นที่โครงการต่อไป จากที่ได้ดำเนินการมาโดยขยายพื้นที่โครงการให้ครอบคลุมโครงการเพื่อความมั่นคงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ในพื้นที่วนอุทยานพญาพิภักดิ์ออกไปอีก ซึ่งโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีระยะเวลาดำเนินการเพียง 2 เดือน คือ มิถุนายน -กรกฎาคม 2561 หากไม่ดำเนินการภายใน 2 เดือนนี้ งบประมาณจะตกไป

-อีกเรื่องหนึ่งที่ผ่านมาเทศบาลได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสำหรับการสิ่งก่อสร้างต่างๆ ซึ่งเทศบาลเราเป็นเทศบาลขนาดเล็กไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากขนาดนั้นได้ อยากให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของสถานที่ดำเนินการโครงการฯ บริหารจัดการเรื่องไฟฟ้าให้เรียบร้อย ทางชลประทานจะขอให้สภาเทศบาลช่วยทำความเข้าใจความเห็นขึ้นมาว่าราษฎรในพื้นที่มีความเดือดร้อนและมีความต้องการเพื่อจะนำไปประกอบเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ไปยังกรมป่าไม้ต่อไป ซึ่งเวลาในโครงการฯนี้สามารถยืดไปถึงปีงบประมาณ 2562 มีเวลามากกว่าโครงการที่ใช้งบจังหวัดให้เสร็จภายใน 2 เดือนนี้

นางสมศรี มงคลคลี

รองประธานสภา

นายทวิช สุวรรณท่ามี

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม

มติที่ประชุม

นายจิราวุฒันน์ เสียงตั้ง

นิติกร

-ได้มีการจัดทำประชาคมจากหมู่บ้านว่ามีความต้องการโครงการนี้หรือกำหนดจุดดำเนินการแล้วหรือไม่อย่างไร

-ในกรณีการรับโอนครุภัณฑ์หรืออาคารต่าง ๆ จากหน่วยงานหากไม่มีการใช้ประโยชน์ก็จะมีแต่ทรุดโทรมเนื่องจากไม่มีผู้รับผิดชอบในการดูแล มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพื่อเติมหรือไม่

-รับทราบ ให้เทศบาลดำเนินการประสานไปยังชลประทานเชียงราย ในการกำหนดจุดดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำรูปแบบรายละเอียดเพิ่มเติมให้ถูกต้อง และให้มีการจัดทำประชาคมรับฟังปัญหาของหมู่บ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ 13 ก่อนมีการขอความเห็นชอบการดำเนินโครงการฯจากสภาเทศบาล

-ในส่วนของ การประสานรับโอนศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP บ้านห้วยสักอยู่ระหว่างการจัดทำทะเบียนอาคารที่ราชพัสดุและขอเช่าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลยางฮอมต่อสำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงราย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลและประสานอำเภอขุนตาลอีกครั้ง

นายสุรพงษ์ ละพู่
ปลัดอำเภอ
(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

-กรณีการโอนศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ข้าพเจ้าได้ขอรับ
คำแนะนำจากสำนักงานธนารักษ์เชียงราย โดยได้แนะนำให้มีการสำรวจขึ้น
ทะเบียนอาคารพร้อมทั้งขอใช้อาคารดังกล่าวไปยังสำนักงานธนารักษ์ในนาม
ของเทศบาล ซึ่งขณะนี้อำเภอขุนตาลอยู่ระหว่างการประสานงานจัดทำ
ข้อมูลต่อไป

นายทวิช สุวรรณทามี
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

-กรณีการแก้ไขปัญหาห้องน้ำภายในศูนย์ฯ ซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขขอให้
อำเภอได้ประสานผู้รับจ้างให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย

นางสมศรี มงคลคลี
รองประธานสภา

-อยากเสนอคณะผู้บริหารในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณในปีถัดไป
เพื่อจัดทำอาคารอเนกประสงค์ หรือจัดทำเป็นหลังคาโดมอเนกประสงค์
บริเวณด้านข้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขมภู สำหรับเป็นที่จอดรถ
และจัดกิจกรรมต่าง ๆ และพิจารณาจัดซื้อเครื่องสแกนเหล็กเพื่อรองรับ
การตรวจสอบงานก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลยางฮ่อมให้มีมาตรฐาน

นายอำเภอ โอนราช

-เห็นด้วยกับท่านประธานสภาฯ ที่เสนอให้มีการพิจารณาตั้งงบประมาณใน
การจัดทำหลังคาโดมอเนกประสงค์สำหรับเป็นที่จอดรถและจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ และพิจารณาจัดซื้อเครื่องสแกนเหล็กเพื่อรองรับการตรวจสอบงาน

นายกเทศมนตรีตำบลยางฮ่อม

-เทศบาลตำบลยางฮ่อมมีภารกิจจำนวนมากจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1.กรณีดินลูกรังได้จัดทำเพื่อช่วยให้รถการเกษตรสามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก โดยบางจุดยังไม่เรียบร้อยซึ่งอยู่ระหว่างการประสานผู้รับจ้าง
ดำเนินการให้เรียบร้อย

2.กรณีก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าจะทำให้บดบังทัศนียภาพของอาคารเทศบาลทำให้ประชาชนไม่
สามารถมองเห็นอาคารหลักได้ ประกอบกับกองช่างมีภารกิจที่จะต้อง
ดำเนินการค่อนข้างมาก

3.เครื่องสแกนเหล็กเห็นด้วยที่จะพิจารณาตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ
เทศบาลจะต้องมีมาตรฐานในการตรวจรับงานก่อสร้าง

4.โครงการที่ได้รับการจัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายใน
ปีงบประมาณ 2561 ได้รับการจัดสรรจำนวน 2 โครงการ คือ

-โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกสายบ้านยางฮ่อม หมู่ที่ 8 -บ้านห้วยห้อม
หมู่ที่ 13 ตำบลป่าตาด

-โครงการขยายไหล่ซอยบ้านพ่อกำนันศรีมูล

5.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกยางพารา สายบ้านห้วยสัก-ยางฮ่อม

เทศบาลได้มีการดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างแล้ว แต่ไม่มีผู้รับจ้างรายใดเสนอ
ตัวเข้ารับงานจึงยังไม่สามารถดำเนินการตามโครงการฯได้ เนื่องจากการขน
ย้ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

6.โครงการที่ได้ส่งให้กับปลัดกระทรวงเกษตรฯเมื่อวันงานบ้านน้ำแพร่ เป็น
โครงการที่เกินศักยภาพ จำนวน 4 โครงการ

7.กรณีการรับโอนสถานีสูบน้ำบ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3 ยังไม่ได้รับมอบ เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติก่อนที่จะมีการถ่ายโอนภารกิจมาให้เทศบาลดูแลรับผิดชอบต่อไป

มติที่ประชุม

นายทวิช สุวรรณทำมี

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

-รับทราบ

-เรื่อง การขอขยายแนวเขตไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนสาย 1020

เทิง-เชียงของ เนื่องจากมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงขอมติที่ประชุมในการพิจารณากำหนดจุดเสี่ยงที่จะดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอและประสานไปยังหมวดการทางเชียงของ และหมวดการทางเทิงเพื่อบรรจุเข้าสู่แผนการดำเนินการของหน่วยงานดังนี้

- 1.สะพานบ้านป่าบัง หมู่ที่ 1
- 2.หน้าวัดบ้านป่าแดง หมู่ที่ 21
- 3.สะพานบ้านห้วยหลวงเหนือ หมู่ที่ 6
- 4.หน้าโรงเรียนบ้านชมภู หมู่ที่ 7
- 5.บริเวณป่าสุสานบ้านชมภู หมู่ที่ 7
- 6.บริเวณสะพานเยื้องหน้าร้านจงเจริญบ้านยางฮ่อม หมู่ที่ 12
- 7.บริเวณแยกทางเข้าบ้านยางฮ่อม หมู่ที่ 8
- 8.หน้าศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 15

มติที่ประชุม

นายทวิช สุวรรณทำมี

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

-มีมติเห็นชอบ การกำหนดจุดการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนสาย 1020

เทิง-เชียงของ จำนวน 8 จุด

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 9 เสียง / ไม่เห็นชอบ 0 เสียง /งดออกเสียง - เสียง)

-มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายเพิ่มเติม

หรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดประชุม

-เวลา 15.30 น.

ส.ต.ท.จอมชัย ทิพย์กมลเสน

(จอมชัย ทิพย์กมลเสน)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลยางฮ่อม

ผู้บันทึกการประชุมสภา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น

หลักฐาน

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางชวีวรรณ คำแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสมศรี มงคลศิลป์)

(ลงชื่อ) ส.อ.กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(สมควร บุญยะศิลป์)